

ข้าพเจ้าต้องรู้อะไรถ้าบุตรถูกพักการเรียน?

ข้อมูลสำหรับบิดามารดา/ผู้ดูแล

การพักการเรียนคืออะไร?

การพักการเรียนคือเมื่อโรงเรียนขอให้นักเรียนไม่เข้าเรียนเป็นระยะเวลาหนึ่ง นักเรียนชั้นอนุบาลถึงปี ๒ อาจถูกพักการเรียนได้เป็นเวลานานถึง ๕ วันโรงเรียน และนักเรียนปี ๓ -๑๒ อาจถูกพักการเรียนได้เป็นเวลานานถึง ๑๐ วันโรงเรียน

ครูใหญ่อาจสั่งให้นักเรียนพักการเรียนได้ เมื่อพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงของนักเรียนก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้แก่ผู้อื่นหรือต่อการสอนและการเรียน

ครูใหญ่อาจสั่งให้พักการเรียนเมื่อได้พยายามจัดการกับพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงของนักเรียนด้วยวิธีอื่นแล้ว และโรงเรียนต้องการเวลาวางแผนวิธีสนับสนุนสำหรับพฤติกรรมดังกล่าว และวางแผนวิธีที่จะให้ทุกคนปลอดภัยโดยไม่ต้องมีนักเรียนอยู่ที่โรงเรียน ครูใหญ่ต้องคำนึงถึงพฤติกรรมและความต้องการของนักเรียนเมื่อตัดสินใจให้พักการเรียน หากพฤติกรรมร้ายแรงหรือเกี่ยวกับประเด็นความปลอดภัย บุตรของท่านอาจถูกสั่งพักการเรียนทันที

จะเกิดอะไรขึ้น หากบุตรของข้าพเจ้าถูกพักการเรียน?

ครูใหญ่ต้องแจ้งแก่นักเรียนด้วยวาจาตามความเหมาะสม และต้องแจ้งแก่บิดามารดาหรือผู้ดูแลด้วยวาจาทันทีถ้าเป็นไปได้ หรือภายใน ๒๔ ชั่วโมง ท่านและบุตรต้องได้รับโอกาสเข้าพบกับโรงเรียนเพื่อสนทนต่อการพักการเรียน โรงเรียนจะทำงานร่วมกับท่านเกี่ยวกับกลยุทธ์และการสนับสนุนที่สามารถนำไปใช้เพื่อช่วยเหลือบุตรของท่านได้

ครูใหญ่จะแจ้งให้ท่านทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการพักการเรียน โดยรวมเหตุผลที่บุตรของท่านถูกพักการเรียน รายละเอียดและกำหนดเวลาของการพักการเรียน

ในระหว่างที่พักการเรียนบุตรของท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้ไปโรงเรียน โรงเรียนจะจัดให้บุตรของท่านได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องในระหว่างที่พักการเรียน และจะติดต่อกับท่านและบุตรของท่าน [มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของบุตรในระหว่างการพักการเรียน](#)

การขยายเวลาการพักการเรียน

หากการพักการเรียนไม่ใช้เวลาเพียงพอในการวางแผนสนับสนุนหรือมีการเสี่ยงต่อความปลอดภัยที่ยังไม่ได้จัดการ ครูใหญ่อาจขยายเวลาการพักการเรียนออกไป บิดามารดา/ผู้ดูแลจะได้รับทราบก่อนที่การพักการเรียนสิ้นสุด หากมีการขยายเวลา

ข้าพเจ้าจะอุทธรณ์การพักการเรียนได้หรือไม่?

ได้ ถ้าท่านเชื่อว่าครูใหญ่ทำการตัดสินใจอย่างไม่ยุติธรรมหรือไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนอย่างถูกต้อง โปรดดูจาก [แหล่งข้อมูลการอุทธรณ์](#)

มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเป็นผู้แทนให้บุตรของท่าน รวมทั้ง [กฎบัตรชุมชนโรงเรียน](#) ที่ระบุวิธีสื่อสารกับโรงเรียน

การประชุมเพื่อแก้ไขการพักการเรียนคืออะไร?

บุตรของท่านจะกลับมาโรงเรียนในวันหรือก่อนวันที่การพักการเรียนสิ้นสุด ความร่วมมือในเชิงบวกของท่านกับโรงเรียนมีความสำคัญมากต่อการจัดการพฤติกรรมของบุตรท่าน และการพัฒนาแนวทางแก้ไขร่วมกัน ก่อนที่บุตรของท่านจะกลับมา โรงเรียนจะติดต่อกับท่านทางโทรศัพท์เพื่อจัดการประชุมแก้ปัญหากับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนผู้ทำงานใกล้ชิดกับบุตรของท่าน

การประชุมสามารถทำได้ด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์หรือทางออนไลน์ด้วยวิธีที่ดีที่สุดที่จะอำนวยความสะดวกในการปรึกษาหารือเชิงบวก การประชุมจะเกี่ยวกับวิธีที่ท่านจะสามารถทำงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนบุตรของท่าน เมื่อกลับมาโรงเรียน ท่านสามารถนำผู้สนับสนุนหนึ่งคนเข้าร่วมในการประชุม ผู้ให้การสนับสนุนอาจเป็นผู้ที่สามารถให้การสนับสนุนในทางปฏิบัติและ/หรือในทางอารมณ์แก่ท่านหรือบุตรของท่าน

สำหรับพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงที่ต้องการกลยุทธ์และการสนับสนุนเพิ่มเติม โรงเรียนจะทำงานร่วมกับท่านและบุตรของท่านเพื่อพัฒนาแผนสนับสนุนและลดความเสี่ยง ซึ่งบุตรของท่านอาจมีแผนดังกล่าวอยู่แล้ว หากมีแผนดังกล่าวอยู่แล้ว จะทำการปรับเปลี่ยนแผนให้ช่วยสนับสนุนบุตรของท่าน แผนทำงานนี้จะใช้ร่วมกันกับท่านและเจ้าหน้าที่คนอื่นในโรงเรียนที่ช่วยสนับสนุนบุตรของท่าน

จะเป็นอย่างไร ถ้าพฤติกรรมนั้นเกิดขึ้นอีก?

ถ้าพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงเกิดขึ้นอีก ครูใหญ่และทีมสนับสนุนการเรียนของโรงเรียนจะพยายามหาแนวทางที่จะสนับสนุนการเรียนของบุตรท่าน ซึ่งอาจหมายถึงการพักการเรียนอีกครั้ง และอาจรวมถึงการขอให้ผู้เชี่ยวชาญจากภายในกระทรวงฯ ช่วยให้การสนับสนุน

ข้าพเจ้าสามารถได้ข้อมูลอะไรจากทางโรงเรียน?

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลจากทางโรงเรียนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและทำไมจึงเกิดขึ้น โรงเรียนควรอธิบายแก่ท่านถึงเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจใดๆ การดำเนินการที่จะเกิดขึ้น และท่านควรทำอย่างไรหากท่านมีข้อขัดข้อง

บริการล่ามทางโทรศัพท์

ถ้าท่านอยากติดต่อกับโรงเรียนและต้องการความช่วยเหลือด้านภาษาอังกฤษ โปรดโทรบริการล่ามทางโทรศัพท์ หมายเลข 131 450 และบอกภาษาที่ท่านต้องการ และขอให้พนักงานโทรศัพท์ที่โทรโรงเรียน พนักงานจะจัดล่ามให้ช่วยในการสนทนาของท่าน ท่านไม่ต้องเสียเงินสำหรับบริการนี้